

# พีทีที

ไอปอล์  
ตัวตนของคนเรีงส์!

สาวเจ้าเวหา  
เห็นฟ้าไปกับนกบินหาถิ่น  
คนในเรื่อของไทย

เปิดสวนพฤกษศาสตร์  
คุณสอนรักแห่งปฐพีมาชั่วนิรันดร์

แรมปีตลอด  
แบบศิริชวอดปาลัย  
กับสุลลอรุณ

สุณิสาหรือพิทริส  
ซินเดอเรลล่ากว่า 100,000

SWEET  
SUMMER

BEAUTY  
เรีงส์  
ทำร้อน

รับมืออยู่ไว้อย่างชาญฉลาด

เมกอัพ รับมือร้อนระลอกทาง

เพื่อชีวิต ต่อสู้หนัก แบบป๊อปปี้



917551 661006

# Rarinjinda Wellness Spa

ระรินจินดา เวลเนส สปา กรุงเทพฯ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น. ชั้น 8 แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ รัชดาภิเษก  
ชอยมหาทเล็กทรวง 1 โทร. 0-2670-5599

## สปาคนไทยได้รางวัลระดับโลก



คงดีไม่น้อย หากใครได้เดินที่ร้านต้องพินิจกันทิวต่างๆ  
จะมีเวลาสัก 1-2 ชั่วโมงให้เราได้สุขภาพ เพื่อผ่อนคลายความ  
เหนื่อยล้าและได้กลิ่นที่หอมกรุ่น รสดีอันเป็นการระดมให้  
ร่างกาย แบ่งปันช่วงเวลาเพียงสั้นๆ แต่ทำเรารู้สึกสดชื่น  
กระปรี้กระเปร่าได้มากขึ้น คือเดินชั่วโมงที่ใช้ไปอย่างคุ้มค่า

ซึ่งการพักผ่อนที่เก๋ไก๋นี้ไปนี้ เป็นไปได้ที่ระรินจินดา เวลเนส  
สปา สถานที่ซึ่งเป็นที่นิยมอันดับสองที่คนไทยและชาวต่างชาติ  
ตั้งแต่บรรดาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเลือกใช้บริการ

พร้อมบริการที่จัดเป็นพื้นที่สถานวิจิตรตระการตา มี  
อย่างลงตัว โอบแบบฉบับที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

ระรินจินดา สปาที่บริหารโดยคนไทย และ  
มีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศไทย ทั้งยังได้รับรางวัล  
Outstanding Day Spa ในงาน Thailand Tourism  
Award 2010 และรางวัล Outstanding Destination  
Spa ในงาน Thailand Tourism Awards 2008 ซึ่ง  
รางวัลแห่งการยกย่องชื่นชมให้เป็นที่ยอมรับในระดับ  
สากล

ว่าแล้วก็ถึงเวลาที่สุขกับสปา สปาไทยของคนไทยแท้ๆ ที่คือ  
ประเทศไทยฯ ได้ จะมีอะไรดีดี มาบอกให้ เมื่อมาที่นี่ 8 ของดีและ  
สถานที่เช่นเคยพร้อมๆ รัชดาภิเษก บรรยากาศของแสงสีลมละมุน เย็น  
ไหลเอื่อยๆ ก็ชวนให้รู้สึกสบายมากขึ้น เหมือนอยู่คนละโลกกับที่  
ทางที่พลุกพล่านของเมืองหลวงก่อนหน้านี้ ซึ่งที่นี่จะมีห้องสำหรับ  
บริการลูกค้า ทั้งชั้น 8 และ ชั้น 6 ของโรงแรม มีห้องสำหรับเวลา  
3 ห้อง ห้องขนาดเท่า 1 ห้อง ห้องวิจิตรบันเทิง 7 ห้อง ห้องสำหรับ  
ที่วิจิตรบันเทิงที่ใช้สะดวกหรืออาจมีบ้าง 2 ห้อง และห้องสำหรับพักผ่อน



## Treatment Recommend



Element อีก 2 ห้อง โดยแต่ละห้องล้วนมีจุดเชื่อมโยงกับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่ง หรือการผสมผสานอยู่ในทรีตเมนต์ อีกทั้งยังตั้งชื่อห้องเป็นพระนิลจินดา เช่น ห้องพลอยมวง ห้องโนรา ห้องโกลีน เป็นต้น สมกับที่เป็นพระนิลจินดาจริงๆ ว่าแล้วก็ดื่มน้ำสมุนไพรให้ชื่นใจ เสด็จตามพระราชาไปล้างเท้า เพื่อเตรียมเข้าสู่โปรแกรมทรีตเมนต์กันเลย...

**Element of Life** (ใช้เวลา 90 นาที) สร้างสมดุลให้ร่างกาย ด้วยศาสตร์แห่งการบำบัดของธาตุทั้ง 4 ประกอบด้วย ดิน น้ำ ลม ไฟ เพียงแค่เอนกายนอนบนเตียงทรายร้อน ช่วยเปิดรูขุมขน ที่ให้ความรู้สึกอุ่นๆ แทนธาตุไฟ ซึ่งเป็นดินครอสจากเซรามิก แทนธาตุดิน ผสานการนวดไทยและญี่ปุ่น ที่ไม่เน้นน้ำหนักมือมากเกินไป ช่วยบรรเทาอาการปวดตามจุดต่างๆ จากนั้นจึงนำชันทิเบต 4 ชั้น 4 ขนาด วางที่ท้อง และระหว่างขา พร้อมกับเอราพิสจอร์ชือชัน แล้วตีเค็มไปรอบๆ ห้อง สร้างบรรยากาศเหมือนอยู่ในวัดอันเงียบสงบ แร่กระแทบจากกรดิงจะเป็นเหมือนแผ่นตะกอกให้เราซึ่งหลับลึกลงไปเรื่อยๆ แร่งสังกะสีหนึ่งองค์ที่เป็นตัวแทนของธาตุลม ก่อนจะปิดท้ายด้วยการฉีดพ่นสเปรย์น้ำสกัดกุหลาบช่วยเปิดรูขุมขน ซึ่งทรีตเมนต์นี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด และต่อน้ำเหลือง จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ลดความตึงเครียดของร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี

**Vichy Shower** (ใช้เวลา 60-90 นาที) ทรีตเมนต์ที่นำศาสตร์วาริบำบัดมาใช้ ผสานเข้ากับเตียงที่มีถักบัว 7 หัวฉีด สามารถปรับระดับแรงดันน้ำและทิศทางได้ ให้ความรู้สึกเหมือนนอนอยู่ในน้ำตก หลังจากทำสครับผิวและนวดน้ำมันแล้ว ก็ไม่ต้องลุกไปอาบน้ำแค่นอนเฉยๆ เอราพิสจอร์ชือชันตัวให้ด้วยน้ำเสมือนการอาบน้ำ ให้ความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย

**HydroTub Therapy** (ใช้เวลา 45 นาที) เพียงแค่นอนเอนกายในอ่างจากูซซี่ ที่ดีไซน์ให้เข้ากับสรีระ พร้อมแอร์กับวอลเลย์ไฟท์ 216 หัวฉีด เป็นศาสตร์ที่ใช้การนวดด้วยน้ำจากหัวฉีดและมือเข้าด้วยกัน น้ำอุ่นๆ จะช่วยเปิดรูขุมขนให้ร่างกาย ซึ่งหากเพิ่งนวดน้ำมันมา น้ำมันก็จะยิ่งซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้น ในระหว่างทำหัวฉีดน้ำจะค่อยๆ ไหลขึ้นมาจากเท้า พร้อมเปลี่ยนสีต่างๆ เพื่อเพิ่มความผ่อนคลาย และช่วยบำบัดอารมณ์ ทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้น ผ่อนคลายจิตใจและรู้สึกสบายตัวขึ้น หลังจากได้ผ่อนคลายสบายตัวกันแล้ว ในทุกๆ โปรแกรม จะมีข้าวเหนียวมะม่วงหวานอร่อยพร้อมชาร้อน เสิร์ฟให้ปิดท้าย ช่วงเวลาพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ

นอกจากนี้โปรแกรมทรีตเมนต์ที่ของพระนิลจินดาสาธาธาราตัวยังมีให้เลือกมากมาย ทั้งนวดไทย นวดน้ำมัน ไปจนถึงฟ้าทิพย์แฉ่งทรีตเมนต์ที่นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาให้บริการรวมอยู่ในที่เดียว